
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
๖.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
๗.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๘.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
๙.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๑๐.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
๑๑.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
1๒.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
13.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
14.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
15.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑6.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
17.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
1๘.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๑๙.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
2๐.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
2๑.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
2๒.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
2๓.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
2๔.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
2๕.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.เมือง 
 (ลาปวย)  
๒.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
๓.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
๔.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
      
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายสุวิทย    สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
8.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (3) 
9.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
10.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   
12.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
13.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.นายประจวบ   รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
15.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
16.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกร 8 ว 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
17.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
18.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
19.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 

21.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
22.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
23.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุการ 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
24.นางสุภาพร    นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
25.นางผองพรรณ  เศรษฐประเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
26.นางสาวกมลชนก งามประยูร  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายแผน 
27.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
 
 
 

28.นางธัญวรัตน… 
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28.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
29.นางสาวหทัยชนก มะริด   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 
30.นางสาวสรัญญา สอนทองคํา  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๓ 
31.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
32.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธา ๗ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
33.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
34.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
35.นางวิริยา  เวทวงค   นักวิชาการการเงินและบัญชี ๗ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายตรวจฎีกาฯ 
36.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
37.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
38.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 4 
39.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
40.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
41.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ 
42.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาฯ 
43.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
44.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
45.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว 
46.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
47.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
48.นางภัทรานิษฐ  จรุงพันธุ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
49.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ว 
50.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
51.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
52.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
53.นางสาวจินตนา สนอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
54.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
55.นางสาวนงนุช ดอกรัก   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
56.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
57.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
58.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
 
 
 

59.นางธีระนันท… 
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59.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
60.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
61.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
62.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
63.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 

เริ่มประชุมเวลา  14.17  น. 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ     เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ                    
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐   และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒      

และขอ ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิก สภาฯ ลงชื่อและอยูใน หอง
ประชุม จํานวน ....25...... คน  ครบองคประชุม  
 เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี 1 และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง สั่งขยายสมัย ประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  ตามประกาศสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2558  ไดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558       
มีกําหนด 45 วัน  ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เปนตนไป  ซ่ึงจะ ครบกําหนดในวันท่ี        
16 กันยายน 2558 นั้น  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ยังมีญัตติ        
ท่ีจะตองเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมาย
กําหนด  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาต รา 22 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  จึงสั่งขยายสมัย
ประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
2558  มีกําหนด 15 วัน  ตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2558 เปนต นไป  จึงประกาศ            
ใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ 

          ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคะ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก  
        เปนเกียรติ  มีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

ระยอง เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ         
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจั งหวัดระยอง   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3 
 
 
 

ประจําป... 
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ประจําป ๒๕๕๘   ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้                   
จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
ประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผม    
ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
ประจําป ๒๕๕๘  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ตามท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดมีคําสั่งแตงตั้งรองนายกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จํานวน    
  5 ราย  ดังมีรายนามตอไปนี้            
            ๑. นายวราวุธ  ปนเงิน          ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑ 
   ๒. นายกิตติ    เกียรติ์มนตรี   ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2   
  3. นายทิวัตถ  ผองแผว        ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  4. นายโชดก   วิริยะพงษ      ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  5. นายจรัญ    ความเพียร     ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   ขอเชิญผูมีรายนามดังกลาวแนะนําตัวครับ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  คนท่ีสอง วันนี้ทานวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ีหนึ่ง    
  ติดภารกิจนะครับ ไปยื่นบัญชีทรัพยสินท่ีสํานักงาน ป .ป.ช . กระผม รูสึก ยินดี ท่ีไดกลับ
  มาทํางานรวมกันอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายทิวัตถ  ผองแผว เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
เลขาฯ นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายทิวัตถ ผองแผว  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอบคุณครับ 

นายโชดก วิริยะพงษ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
เลขาฯ นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายโชดก วิริยะพงษ เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ภารกิจท่ีทานนายกฯ มอบหมายใหคือ เรื่องยุทธศาสตร การทองเท่ียว และเรื่อง ขนสงครับ  
  ขอบคุณครับ 

นายจรัญ ความเพียร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
เลขาฯ นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายจรัญ ความเพียร เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ภารกิจท่ีทานนายกฯ มอบหมายใหคือ การประส านงานเก่ียวกับผูบริหารทองถ่ินทุกแหง  
  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
๒.๑ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๒.๒ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗          
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหค ณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวให ทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ         
  ครั้งท่ี ๔/255๘  เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  เพ่ือตรวจสอบร ายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓  ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗    และ
  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ                
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม   ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จํานวน ๒ ครั้ง  
  ดังนี้ 

 - วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒55๘  มีจํานวน ๓๕ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 2๔ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๓ คน  ลาประชุมจํานวน      
  ๒ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน ๙ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    

   ระเบียบวาระท่ี ๙  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
   ๑. นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สอบถาม เรื่อง  งบประมาณของสมาชิกสภาฯ ตองเขา      
  แผนดวยหรือไม     

 ๒. นายเดชา  บุญธรรม  สอบถามเรื่อง แผนสามปของ อบจ. ท่ีมีอยู เราสามารถนําเรื่อง
 เขาเพ่ิมเติมไดหรือไม    

 ๓. นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  เสนอเรื่อง การกอสรางถนน  ควรมีการฝงทอระบายน้ํา        
 ในโครงการกอสรางตลอดเสนทาง   

 
 
 

๔. นายเสนาะ… 
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 ๔. นายเสนาะ  ยมหา  เสนอเรื่อง ฝนตกหนักมีน้ําทวมขังผิวจราจร เนื่องจากโครงการ
 กอสรางถนนของ อบจ. ไมไดวางทอระบายน้ํา        

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.   
  - วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  มีจํานวน ๑๖ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

  จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๔ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๔ คน  ลาประชุมจํานวน ๑ คน  
  มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๗ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
    - นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  แจงเรื่อง ประชาสัมพันธงานและเชิญเขารวมพิธีเปดการ
  แขงขัน มหกรรมกี ฬาระยองเกมส ประจําป ๒๕๕๘  ในวันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘       
  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง        

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
  ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ

  ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ื อรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองคราวตอไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบ ริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23........คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  

    รับรอง           จํานวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

 ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจก
ใหทุกทานอานลวงหนาแลว 

 

 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23.......คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    รับรอง           จํานวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) กรณีกอหนี้ผูกพัน 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรั บเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน        
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
   ขอ ๕๗ กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป  โดยสั่งซ้ือ

หรือสั่งจางหรือการเชาทรัพยสิน  ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป           
ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ิน
ไดอีกไมเกินหกเดือน           

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระ ยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

 

 

 

นายกิตต…ิ 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประม าณ พ .ศ.2558 (วันท่ี 30 กันยายน 2558) องคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง   จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557 (กรณีท่ีกันเงินไวเปนรายจายคางจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ . 2558 ) แลว ปรากฏวามีโครงการท่ีไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ         
  พ.ศ. 2558  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือ     
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามระเบียบ
  กระทรวงมหาดไ ทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
  การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2547 ขอ 57 วรรคสอง  ดังรายการ
  ตอไปนี้ 
   1. กองการศึกษาฯ    จํานวน  2  โครงการ          เปนเงิน  22,058,642.-  บาท 
   2. กองชาง       จํานวน  2  โครงการ         เปนเงิน  10,488,000.-  บาท 
   รวมท้ังสิ้น  4  โครงการ   เปนเงิน   32,546,642.-  บาท ( สามสิบสองลาน -     
  หาแสนสี่หม่ืนหกพันหกรอยสี่สิบสองบาทถวน ) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียด                  
  การขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบปร ะมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2557    
  (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ  ตองขอเรียนเพ่ิมเติมนะครับ  วาวันนี้ท่ีเราขอขยายเวลา
  เบิกจาย เงิน เปนงบท่ีตั้งไวป 2557 แลวก็ขยายมาเบิกจายในป 2558  ซ่ึงในขณะนี้
  ใกลสิ้นปงบประมาณ 2558 ยังไมสามารถเบิกจายไดหมด ในกรณีถายังเบิกจายไมหมด ถาเราไมกัน
  เอาไวจะเปนปญหา เวลาผูรับจางเขามาเบิกเงินก็จะไมมีเงินใหเขานะครับ ทาง อบจ .         
  ขออนุญาตสภาฯ กันเงินไวนะครับ อํานาจสภาฯ ก็สามารถจะขยายไดอีก 6 เดือน ถาอีก         
  6 เดือนหลังจากไดรับอํานาจสภาฯแลว ยังไมสามารถจะเบิกจายไดหมด ทางทานนายก อบจ .
  ก็ตองเสนอตอทานผูวาราชการจังหวัด เพ่ือขอยกเวนระเบียบจนกวาจะเบิกเงินครบถวน    
  ตามสัญญานะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภ าฯท่ีอยูในท่ีประชุม                

วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ  จํานวน........24........คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ (รายจายคางจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ )     
กรณีกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นค วร ไมอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ (รายจายคางจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ )     
กรณีกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
 
 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมา ณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๗ (รายจายคางจาย ประจําปงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๘ )          
กรณีกอหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ           จํานวน .......23.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ (รายจายคางจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ )   
 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรั บเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน        
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ขอ ๕๙ วรรคสอง หากองคกรปกครองสวนทอ งถ่ินยังมิไดดําเนินการ กอหนี้ผูกพัน
ตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิก จายเงินไดไมเกิน อีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน 
หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี           

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประม าณ พ .ศ.2558 (วันท่ี 30 กันยายน 2558) องคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง   จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557 (กรณีท่ีกันเงินไวเปนรายจายคางจายประจํา ปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2558 ) แลว  ปรากฏวามีโครงการท่ีไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ         
  พ.ศ. 2558 แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือ   
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
  การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  ขอ 59 วรรคสอง  ดังรายการ
  ตอไปนี้ 
 
 

1. สํานักปลัดฯ… 
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   1. สํานักปลัดฯ      จํานวน  1  โครงการ   เปนเงิน   1,003,000.-  บาท 
   2. กองทรัพยากรธรรมชาติฯ จํานวน  1  โครงการ   เปนเงิน   4,000,000.-  บาท 
                3. กองการศึกษาฯ      จํานวน  5  โครงการ   เปนเงิน   8,370,611.-  บาท 
   4. กองชาง      จํานวน  1  โครงการ   เปนเงิน     780,000.-  บาท 
   รวมท้ังสิ้น  8  โครงการ  เปนเงิน 14,153,611.-  บาท  (สิบสี่ลานหนึ่งแสน -       
  หาหม่ืนสามพันหกรอยสิบเอ็ดบาทถวน ) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียด            
  การขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2557                 
  (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ   ขอเรียนเพ่ิมเติมนะครับ  ในระเบียบวาระท่ี 4
  เรื่องขยายเวลาเบิกจายเงินฯ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน คือยังไมไดดําเนินการจัดซ้ือจั ดจางนะครับ    
  ซ่ึงสํานักปลัด มี 1 รายการ  เปนคาปรับปรุง ซอมแซมสนามกีฬา กลางจังหวัดระยอง  เปนเงิน 
  1,003,000 บาท  ซ่ึงการตั้ง งบประมาณซอมแซมภายในสนามกีฬานี้  เราไมสามารถ ท่ีจะรูได
  ลวงหนาวาจะมีอะไรเสียหาย แตหลังจากท่ีเราไดไปสํารวจแลว ก็รูวาเราจะตองซอ มแซม 
  อะไรบาง สวนกองทรัพยากรธรรมชาติฯ เปนคาจัดซ้ือท่ีดิน พรอมคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ   
  จะ ติด ขัด ในเรื่องของการรอราคาประเมินท่ีดินขางเคียง  ซ่ึง ตองอาศัยหนวยงานอ่ืน            
  สวนกองการศึกษาฯ มีในเรื่องของการจัดซ้ือเครื่องดนตรี ไทย-สากล และโคร งการปรับปรุง    
  โรงอาหาร เราไดแก ไขคุณลักษณะ เพ่ือให ตรงกับความตองการ และไดประโยชนสูงสุดกับ       
  เด็กนักเรียน สวนกองชาง เปน โครงการ กอสราง ท่ีพักคอยบริเวณหนาพ้ืนท่ีของ องคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  จะ ติดขัดเก่ียวกับเรื่องการขออนุญาตของแขวง การ ทาง      
  ซ่ึงปจจุบันเราไดรับการอนุญาตจากแขวง ฯเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนของการทําร าคากลาง 
  ไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดทัน จึงขออนุญาตจากทางสภาฯกันเงินไว ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ี อยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......24.......คน ครบองคประชุม  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ (รายจายคางจา ยประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ )     
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ (รายจายคางจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ )     
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
 
 
 
 
 

 
มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๗ (รายจายคางจา ยประจําปงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๘ )          
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ           จํานวน .......23.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง     
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

โอนเพ่ิม… 
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  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี ๑ 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 

ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 
  รายการท่ี ๒ ประเภท  คาบํารุงรักษาซอ มแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว  

๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท เราโอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไปตั้งเปนคาปรับปรุงสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง บานพักขาราชการและลูกจาง ซ่ึงเดิมตั้งไว ๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด
ครั้งกอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนงบประมาณตั้งจาย  
๗๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๓........คน ครบองคประชุม  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    อนุมัติ           จํานวน .......๒๒......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบก ระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไป    
ตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากในระเบียบวาระนี้ มีการแกไขรายละเอียด จึงขออนุญาต 
ทานประธานสภาฯ แจกใบแทรกครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      อนุญาตครับ เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสารใบแทรกใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รองนายก อบจ.(๒) รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนินการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 30 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -   ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 27 

   โอนลด 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
   งบดําเนินงาน 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 3 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 

   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -   ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการท่ี 22,23 
 

โอนลด… 
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   โอนลด 
   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 
   คาชําระหนี้เงินกูเงินตนและดอกเบ้ีย 
   -  ประเภท คาชําระดอกเบี้ย    รายการท่ี 1.2 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 5 
   โอนลด 
   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 
   คาชําระหนี้เงินกูเงินตนและดอกเบ้ีย 
   -  ประเภท คาชําระดอกเบี้ย    รายการท่ี 1.2 
   รายจายตามขอผูกพัน 
   -  ประเภท เงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  รายการท่ี 2.13 
 จังหวัดระยอง 
   -  ประเภท เงินชวยเหลืองบประมาณรายจาย  รายการท่ี 2.14 
 เฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงท่ี 2  
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   เงินอุดหนุน 
   -  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  รายการท่ี 4  
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 5,7,
 8,10,11,14,17,24 
   -  ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   รายการท่ี 4 
   -  ประเภท คาครุภัณฑกีฬา    รายการท่ี 1 
   -  ประเภท คาครุภัณฑสํารวจ    รายการท่ี 1 
   -  ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   รายการท่ี 2 
   -  ประเภท คาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย     รายการท่ี 1 
   - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 4 
 
 

โอนลด... 
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   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบดําเนินงาน 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 57 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 3,6 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสงกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 11,6/1, 

13,14,15,19,20,21 
    -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 23,24,  
  26,27 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานคาย)   รายการท่ี 30,32 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอปลวกแดง) รายการท่ี 34 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเขาชะเมา)  รายการท่ี 35 
   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 1,2,3,  
 4,5,6,8,9,11,11/1 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 12,13,  
 14,15,16,17,23,24,25,28,29,30,32 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 49/2 
   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
 
 
 
 

หมวดคาครุภัณฑ… 
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   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -   ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 32,33,  
 34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,49 
   -   ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 50,51,  
 52,53,55,56,57,58,58/1 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานฉาง) รายการท่ี 59,60,  
 61,62,63 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอปลวกแดง) รายการท่ี 64,65,  
 66,67,68 
   -     ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอวังจันทร)  รายการท่ี 70 
   -     ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเขาชะเมา)  รายการท่ี 72,  
 73,74,75,76 
   โอนลด 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานกีฬาและนันทนาการ 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 1,4 
           -   ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)             รายการท่ี 5,9/1 
           -   ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานฉาง)          รายการท่ี 10 
   โอนลด 
   แผนงานการเกษตร 
   งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง)    รายการท่ี 1 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)     รายการท่ี 2,3, 3/1 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานคาย) รายการท่ี 4 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอปลวกแดง) รายการท่ี 5,7,9 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานการเกษตร 
   งานสงเสริมการเกษตร 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -    ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 4/2 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประ มาณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
ไดพิจารณาอนุมัต ิ
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
ส.อบจ.เขต ๘ นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ . เขต 8 อําเภอเมืองระยอง  ขอเรียนสอบถามวาใบแทรก        
อ.เมืองระยอง ท่ีแจกใหนี้เปนการแกไขท้ังหมดหรือบางสวนครับ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    ขอความท่ีแกไข ไมไดเปนการแกไขท้ังหมด  แตเปนการแกไขในสวนของ                 

รองนายก อบจ.(๒) แผนงานงบกลาง รายการท่ี ๑.๒ เดิมคงเหลืองบประมาณ ตั้งจาย  เปนเงิน 20,293,750 
  บาท ขอแกไข  เปนเงิน 20,593 ,500  บาท  แก ไขเฉพาะตัวเลขครับ และสวน ดานลาง  
  แกไขตัวเลขเหมือนกัน ตัวเลขเดิม 19,293,750 บาท แกไขเปน 19,293,500 บาท 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ดิฉัน  
ส.อบจ.เขต ๑ นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ . เขต 1 อําเภอแกลง  ขออนุญาต สอบถาม หนาท่ี ๒  
อ.แกลง  รายการท่ี ๕ ประเภทศึกษาความเหมาะสมโครงการและจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
  สิ่งแวดลอมบริเวณสี่แยกพีเอ็ม วาย เ รียนถามผานไปยังคณะผูบริหารวา เปนลักษณะของ
  โครงการอะไรท่ีเราจะทํา ทําไม ตองทําเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอม  ขออนุญาตเพ่ิมเติม
  รายละเอียดใหชัดเจน และเรื่องงบรายจายตามขอผูกพัน รายการท่ี ๒.๑๓ ประเภทเงินสมทบ
  กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดระยอง ตั้งไว ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโอนลด ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ตรงนี้ไมทราบวาในเรื่องของระเบียบ  เราสามารถท่ีจะโอนลดไดใชไหมคะ เพราะวาเปนเงิน
  ผูกพันของ สปสช. กับ อบจ. ขออนุญาตเรียนถามทานผูบริหารผานไปยังทานประธานสภาฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภ าฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เรื่องท่ีทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ไดสอบถาม รายการท่ี ๕ ประเภทศึกษาความเหมาะสมโครงการและการจัดทํารายงานการ
  วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สี่แยกพีเอ็มวาย-เลียบทะเลระยอง-สะพานขามปากน้ําระยอง-  
  หาดแมรําพึง  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง งบประมาณ ๓ ลานบาท เรียนทานประธานสภาฯ    
  วาโครงการนี้คือถนนท่ีจะขามแยกพีเอ็มวาย จากทับมาวิ่งตรงขามแยกพีเอ็มวายลงไปทะเล
  หาดแสงจันทรเลียบทะเลไปทางซายมือ ผานรานแหลมเจริญซีฟูด มีสะพานขามปากน้ําระยอง
  เหมือนปากน้ําประแสรวิ่งผานไปทาง พัน ร.7 ออกไปหาดแมรําพึงเชื่อมถนนเลียบชายฝงทะเล 
  เขาออกแบบไวหมดแลว เราสอบถามไปเขาก็บอกวาติด ในเรื่องของสิ่งแวดลอม  งบประมาณ      
  ก็อยากจะให ถามวาสิ่งแวดลอมติด ปญหาอะไร เขาบอกวาถากระทรวงทํา ฝายตรวจสอบทํา 
  EIA บอกวากระทรวงอยากทํา  คนระยองอยากไดหรือเปลาไมรู ใหคนระยองทําไดหรือไม     
  วาคนระยองอยากไดถนนสายนี้ และศึกษามา มีเหตุการณประกอบ มีประชาคมกันมา       
  ผมเรียนทานประธานสภาฯ วาทานฟงแลวเปนอยางไร ผมบอกวาไมมีปญหา  ขอให  

 

 

สวนท่ีเก่ียวของ ... 
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     สวนท่ีเก่ียวของทําเรื่องอยางชัดเจนวาตองการแบบนี้ โดยตองการใหองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองสนับสนุนงบประมาณ ทําประชาพิจารณครบลงมาเลย ถามวามันกระทบ
  อะไรบาง สิ่งแวดลอมไมยอมตองมีการทําประชาพิจารณ เพราะเก่ียวของหลายสวน ไมวา   
  จะเปนเจดียกลางน้ํามีปาชายเลน ไปขามแมน้ําระยองท่ีแหลมเจริญอีก ถามวาชาวบานอยากไดไหม 
  ใหทํามา ทุกวันนี้ผมไปเปดสะพานขามแมน้ําประแสร ผมไปเจออธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  ถามวาผมเริ่มทําหรือยัง ถามวาแยกพีเอ็มวายรถติดเยอะไหม เราวิ่งไปแยกทะเล                 
  ท่ีหาดแ สงจันทรและตัดถนนใหม ผมอยากไดสะพานในเมืองระยองสวยๆ เหมือนสะพาน        
  ท่ีปากน้ําประแสร  ถาทานไดดูรูปภาพท่ีทางหลวงชนบทไดทําไวหลายปแลว  ทําแบบเสร็จ     
  ขอเงินไวเรียบรอยแตยังติดสิ่งแวดลอม ถาทําผลกระทบสิ่งแวดลอมมีผลการประชาพิจารณ   
  เขาบอกวาจะจั ดเงินใหเลยทันทีท่ีทําเรียบรอย ผมเรียนวานี่คือสิ่งท่ีเราตองเสียสละ             
  ๓ ลานบาทท่ีจะใหกับโครงการนี้ เราทําเพ่ือความจําเปนของคนระยองท่ีขอรองใหทําสะพาน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ตองเรียนใน
รองนายก อบจ.(๒) เรื่องของเงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดระยอง ตองเรียนวาผมไดรับการมอบหมาย
  จากทานนายก อบจ . ใหดูแลในเรื่องของกองทุนฟนฟูตัวนี้ ตองเรียนทานสมาชิกส ภาฯ  
  ไดสอบถามวาเราไดโอนลดเงิน ๖ แสนบาท ออกจาก ๘ ลานบาท ท่ีเราไดตั้งใหเขาจะกระทบกับ
  กองทุนฟนฟูไหม ตองเรียนวาในตรงนี้เราตั้งใหกับเขาปละ ๘ ลานบาทรวมกับสาธารณสุข
  ท่ีมารวมกับเรา เราตั้งไวปละ ๘ ลานบาท เขาใชเงินไมหมดประมาณการไว ๖ แสนบาท      
  เราก็จะเก็บกลับมากอนเขาเบิกจายไมหมดเงินนี้ก็จะตกเปนเงินสะสม แลวปหนาเราก็ตั้งให   
  เขา ๘ ลานบาทเหมือนเดิม คือตั้งปตอป ถาใชไมหมดเราก็ดึงกลับมา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียน  ทานประ ธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ดิฉัน  
ส.อบจ.เขต ๑ นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ . เขต 1 อําเภอแกลง  เม่ือสักครูเราทําแคเรื่องศึกษา       
อ.แกลง  ผลกระทบ แตวางบกอสรางเปนของรัฐบาลหรือกรมทางหลวง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เราแค ศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ งบประมาณ ๓ ลานบาท สวนเรื่องแบบและ
นายก อบจ. งบประมาณท่ีเหลือเปนของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท 

 

 

 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๒๑......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเ ห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันว าท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน ......๒๐.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........๑........คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๗       เรื่อง    ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ีย นแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบป ระมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทํา ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้  

 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป… 
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  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร    รายการท่ี 4 
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 5   

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ              
รายจ ายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

ตองเรียนใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ รับทราบ วาเปนการแกไข
เปลี่ยนแปลง ในรายละเอียด เชน รายการท่ี ๕ ประเภท โครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร
และพ้ืนท่ีภา ยในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง ) ตั้งไว  
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เดิมประกอบดวยโครงการ ท่ี ๑ และ ๒ มาเปลี่ยนเปนงานหลังคาคลุ ม
ชองวางภายในอาคารเรียน , งานติดตั้ง ระบบไฟฟา , งานปรับปรุงสนามหญา , งานกอสราง    
ท่ีลางหนาแปรงฟน และงานปรับป รุงโรงอาหา ร เปลี่ยน แปลงรายละเอียด ของขอความ     
แตยอดเงินเทาเดิม  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจส อบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๑๘........คน  ครบองคประชุม  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

    อนุมัติ           จํานวน ......๑๗.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........๑........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขอ ๕๙... 
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  ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ กรณีมิได
กอหนี้ผูกผัน 

ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงได
ตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2558 
แลว ปรากฏวามีโครงการในหมวดค าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีไมสามารถดําเนินการ    
กอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
จึงรวบรวมโครงการดังกลาว มาเพ่ือขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งป (ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ              
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 59 วรรคหนึ่ง  ดังรายการตอไปนี้ 

  1.  สํานักปลัดฯ       จํานวน  7  โครงการ    
 เปนเงิน 11,746,500.-  บาท 
  2.  กองแผนและงบประมาณ    จํานวน  2  โครงการ     
 เปนเงิน 5,211,000.-  บาท 
  3.  กองทรัพยากรธรรมชาติฯ    จํานวน  3  โครงการ                                        

เปนเงิน 28,000,000.-  บาท 
  4.  กองการศึกษาฯ                จํานวน 18  โครงการ                                         

เปนเงิน 7,848,000.-  บาท 
  5.  กองชาง               จํานวน 20  โครงการ       
  เปนเงิน 82,023,010.-  บาท 

 รวมท้ังสิ้น  50 โครงการ  เปนเงิน 134,828,510.-  บาท (หนึ่งรอยสามสิบสี่ลาน -
แปดแสนสองหม่ืนแปดพันหารอยสิบบาทถวน ) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ .ศ. 2558 กรณีท่ียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันมาเพ่ือ ใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 
  
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๐......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประ จําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จํานวน ......๑๙.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .......๑.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน        
         (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)     

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารร าชการสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 

ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหา รราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง   ไดดําเนินการตามขอบัญญัติองคการบริหาร

 สวนจังหวัดระยองงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552 หมวด คาครุภัณฑ  ท่ีดินและ
 สิ่งกอสราง ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางสะพานเดินชมธรรมชาติ  

 
 
 
 
 

ปาชายเลน... 
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            ปาชายเลนแสมผู หมูท่ี 7  ตําบลปากน้ํากระแส  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  งบประมาณ 
 2,000 ,000 .-บาท (สองลานบาทถวน )  โดยหางหุนสวนจํากัด ศรีสวาง คอนสตรัคชั่น         
 เปนผูรับจาง  ตามสัญญาจางเลขท่ี 305/2552  ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552  วงเงินตาม
 สัญญาจาง 1,438,000.-บาท (หนึ่งลานสี่แสนสามหม่ืนแปดพันบาทถวน)  และตรวจรับงานจาง 
 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม  2552 

 เนื่องจากในสภาพปจจุบัน สะพานเดินชมธรรมชาติ (Board Walk) ปาชายเลนแสมผู     
 หมูท่ี 7  ตําบลปากน้ํากระแส  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  มีความชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถ  
 ใชงานไดตามปกติหลายจุดเทศบาลตําบลปากน้ําประแส จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
 ใหคงอยูในสภาพท่ีดี  ซ่ึงตองใชงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนมาก ในการนี้เทศบาลฯ 
 ไมสามารถตั้งงบประมาณสําหรับการซอมได เนื่องจากสะพานดังกลาวฯ ทางองคการบริหารสวน
 จังหวัดระยอง ยังมิไดสงมอบใหกับเทศบาลตําบลปากน้ําประแสเปนผูดูแลแตอยางใ ด องคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอง จึงมีความประสงคโอนโครงการกอสรางดังกลาวใหกับเทศบาลตําบล
 ปากน้ําประแส เพ่ือดูแลและบํารุงรักษาตอไป  จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
 ระยอง  ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนโครงการดังกลาวตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ สะพานเดินชมธรรมชาติ 
นายก อบจ. ปาชายเลนแสมผู หมู ๗ ตําบลปากน้ํากระแส เราไดทําไว ตองถายโอนใหกับทองถ่ิน เพ่ือท่ีเขา
  จะไดตั้งงบประมาณซอมแซมปรับปรุงได ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๑๙....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ โอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ โอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน 
   เห็นชอบ  จํานวน .......๑๘...... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-........ คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........๑....... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
 
 
 
 
 

นางกนกวรรณ... 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติคะ                                       
ส.อบจ.เขต ๑ ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑                        
อ.แกลง อําเภอแกลง ขอสอบถามเรื่องของการกอสรางบานและการซอมแซมบานสําหรับผูพิการ ซ่ึงใช
 เงินจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพคะ  วาขณะนี้อยูในข้ันตอนใด เรื่องนี้ได  
 เคยสอบถามกับเจาหนาท่ีนาจะเปนปแลว ขณะนี้มีผูพิการบางรายไดเสียชีวิตไปแลว บางรายก็ไมได
 ใชงบนี้แลวนะคะ อยากจะเรียนถามไปยังผูรับผิดชอบ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒  ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสุรินทร แสงทอง เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ                                   
รองปลัด อบจ .(๒)  ผมนายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมใครขออนุญาต
  ชี้แจงเรื่องของการกอสรางบานท่ีทาง ส.อบจ.กนกวรรณไดสอบถาม ซ่ึงเรื่องนี้ก็ยอมรับนะครับ
 วาผานมาเนิ่นนานเกือบปแลวนะครับ  ซ่ึงโครงการของกองทุนฟนฟูฯ กอสรางบานใหกับผูพิการ
 ถือวาเปนภารกิจของกองทุนฟนฟูฯ ท่ีคณะกรรมการ ฯไดมีการพิจารณาอนุมัติในการ
 กอสรางบานใหกับผูพิการในจังหวัดระยอง  เปนงบประมาณหาลานบาทเศษ   สืบเนื่องจากวา
 ในการดําเนินงานนั้น  โครงการกอสรางบานบางโครงการใชงบประมาณหนึ่งแสนบาท                
 บางตําบลใชงบประมาณสองหม่ืนบ าท บางหลังใชงบประมาณสามหม่ืนบาท  เพราะฉะนั้น
 โครงการกอสรางบาน  ถารวมท้ังจังห วัดแลวใชงบประมาณหาลานบาท ซ่ึงเม่ือใชงบประมาณ
 ของทางราชการแลว  ตามระเบียบของกองทุนฟนฟูฯ เขาใหใชระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง                     
 ของทางราชการนํามาใช  แตเนื่องจากวาวิธีการสอบราคา ประกวดราคา เราคอนขาง                        
 ท่ีจะติด ขัดเรื่อง ของการทําแบบ เพราะวาแบบการกอสรางบานท่ีทองถ่ินเสนอข้ึนมานั้น                
 นะครับไมเหมือนกัน บางหลังมี Factor F บางหลังไมมี Factor F เพราะฉะนั้นจึงเปนปญหา
 ภาพรวมถึงวิธีการประกาศหาผูรับจาง  ทางคณะกรรมการก็ไดมีการประชุมกัน จากการ
 ประกาศ e-Auction ในภาพรวมของท้ังจังหวัดขอใหเปลี่ยนมาเปนรายตําบลหรือรา ยอําเภอ  
 เพ่ือจะไดลดข้ันตอนของ การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  อยากจะใหแตละตําบล แต ละอําเภอ 
 ไปดําเนินการตามระเบียบ พัสดุ ซ่ึงขณะนี้ ผมไดมีการประชุมกับทองถ่ิน คือ อบต . และ
 เทศบาลไดสงชางและเจาหน าท่ีเขามาพูดคุยกัน  กําหนดใหจัดทําแบบกอสรางมาใหม                
  ทําประมาณการราคามาใหม ตามท่ีทางราชการกําหนดนะครับ  เพราะฉะนั้นตอนนี้               
 เราก็เหลือการรวบรวมขอมูล บางตําบลสงมาแลว แตละตําบลสงมาแลวจะก็จะทยอย  
 ประกาศสอบราคา หรือใชวิธีตกลงร าคา ตามวงเงินงบประมาณนั้นๆ ซ่ึงตอนนี้ทางเจาหนาท่ี
 ของเรากําลังเตรียมการอยู แตเนื่องจากวาขณะนี้สิ้นปงบประมาณ  เพราะฉะนั้นเราก็ตองเรง
 ในเรื่องของการทํางานของ อบจ .ของเราดวย แลวก็โครงการของกองทุนฟนฟูดวย  คาดวา
 ประมาณเดือนหนาก็จะเรงรัดดําเนินการตามโครงการนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ครั บ                                   
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ         
 ผมขอหารือและขออนุญาตทานประธานสภาฯ แจกเอกสารในเรื่องประมาณการของงบประมาณ  
 เพ่ือท่ีจะทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘         
 เพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ ได ตรวจดู เพราะ วาเรามีเวลาจํากัด  ขณะนี้กองคลังแจงมา  
 เปนตัวเลขประมาณการรายรับ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เปนเงิน ๑,๖๐๐,000,000 บาท  
 ขณะนี้เรารับจริง เงินเขามาแลว 1,589,218,916.58 บาท ยังขาดอยู  10,781,083.42 บาท  
 เงินท่ียังไมไดรับคือภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อนประจําเดือนนี้  ความจริงเราตอง
 รับตั้งแตตนเดือน  แตตอนหลังมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ คือเม่ือกอนโอนตรงใหกับ อบจ .  
 เราสามารถเช็คได  เดือนนี้ไดเทาไหร วันท่ี ๕ เราก็รับ  เปลี่ยนระบบใหม ขนสงตองโอน
 เขากรุงเทพฯ เขากรมขนสง ฯ และกรมขนสง ฯโอนใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน                 
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินโอนใหจังหวัด  และ จังหวัดโอนให อบจ . เกือบ ๑ เดือน
 แลวยังไมไดรับครับ  แต คาดวาจะตองเ ขามาไมเกินวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  ระยองเก็บ    
 เงินได ๓๖ ,000 ,000 .00 บาท  รูแคยอดแต เงินยังไมมา  คาดวาจะมาถึง เราวันท่ี 
 25 กันยายน 2558 จํานวน 36,000 ,000 .00 บาท และยังมีภาษีบํารุง อบจ .จาก
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 5% ท่ีเรารับทุกเดือน จํานวน 25,000,000.00 บาท  รวมแ ลวเปนเงิน 
 61,000,000.00 บาท  เรายังเก็บไมได จํานวน 10,781,083.42 เราจะมีรายรับมากกวา
 ประมาณการท่ีตั้งไวจํานวน 50 ,218 ,916 .58 บาท หลายคนสงสัยวา ทําไมตองทํา           
 งบเพ่ิมเติม ผมเรียนในท่ีประชุม แหงนี้หลายครั้งวา ถาตกเปน เงินสะสม จะตองหักไว 10% 
 ใชได 90%  เงินสะสม ใชยากครับ  เพราะกฎหมายเขียนไว วาจะใชเงินสะสมได   ตองจําเปน
 เรงดวน เชน  ไฟไหม น้ําทวม และตองประกาศเปนเขตภัยพิบัติ  เราเคยตีความจําเปนเรงดวน   
 ไมตรงกับ  สตง.ครับ สตง.บอกไมเห็นจําเปนเลย รอได ไปใช งบประมาณประจําปก็ได  
 ขณะนี้เ รามี เงินสะสมอยูประมาณ 70 กวาลานบาท เราก็ยังไมไดใช  ถาเราปลอยให    
 ตกเปน เงินสะสม เราจะมีเงินสะสมอยูรอยกวาลาน หัก 10% เห ลือประมาณ 120 ลานบาท 
 ขณะนี้ผมบอกไดเลยวาการตรวจสอบ เขาไมฟงฝายบริหารหรือสมาชิกสภาฯ นะครับ เขาฟง 
 ความเห็น สตง . ถาเรามี เงินหาสิบลาน มีถนนหลายเสนท่ีผม จะ เสนอท่ีประชุม แหง นี้          
 และไดจัดลําดับไว  ไมวาจะเปนอําเภอแกลง อําเภอปล วกแดง อําเภอเมือง ถนนท่ีถายโอน
 ประชาชนเดือดรอน เปนหลุม  เปนบอมากมาย เรานาจะจัดสรรทัน  แตถาทัน จะขอใหสภาฯ 
 เปดประชุมสภาฯ ในวันท่ี 26 กันยายน 2558  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
 งบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป พ .ศ.2558  และนําเสนอเรื่องใหผูวาฯ       
 ลงนามตอไปครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  เรียนทานป ระธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติคะ                                       
ส.อบจ.เขต ๑ ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑                        
อ.แกลง อําเภอแกลง  ถาตรงนี้ ได ทําก็เปนประโยชนสําห รับชาวระยองคะ ไมทราบวาตอนนี้         
 ในข้ันตอนกระบวนการของรายรับก็พอคาดการณไดแลว  ในเรื่องของรายจายทาง          
 คณะผูบริหารไดวางแผนในเรื่องของการทําโครงการสรางพ้ืนฐานหรือในดานกิจกรรมอะไรท่ี 

เปนราง... 
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 เปนรางหรือเปนรายละเอียดแลวใช ไหมคะ  คือถาพรอมเราก็สามารถดําเนินการไดถามาทัน  
 นะคะ อีกหนึ่งเรื่องท่ีจะฝากไปก็คือเรื่องของปญหาท่ีพบในถนนถายโอนของ อบจ .           
 เสนสุนทรโวหาร- กร่ํา ไดเรียนทานผอ .กองชางและทานรองปลัดไปบางสวน คือ 2 ปญหา 
 ปญหาแรกคือเสนจราจรบนพ้ืนถนนจาง ท้ังเส นขอบขางและเสนกลาง โดยเฉพาะเวลาขับรถ
 ตอนกลางคืนจะมองไมคอยเห็น จะเสี่ยงตออุบัติเหตุนะคะ  ปญหาท่ี 2 ชวงนี้คือเรื่องของ    
 น้ําหลาก น้ํามา จะมีรองขางทางซ่ึงจะยังไมมีทอระบายน้ํา น้ําจะเต็ม พอดีวาอบจ .จะอยู
 หางไกลจากทางอําเภอแกลง ก็จะไมมีเ จาหนาท่ีไป ดูแลไดทันทวงที  ถาหากวาจุดท่ีเสี่ยง
 ตอปญหาเรื่องของน้ําทวมขางทาง  ดิฉันจะนําเรียน ใหทานไดทราบและ อยากใหทางเจาหนาท่ี
 ชวยออกไป ตรวจสอบแกไขปญหาเบื้ องตนดวยนะคะ อีกเรื่องหนึ่ง ขอขอบคุณ อบจ . สําหรับ
 สิ่งของท่ี เหลือใช บางอยาง จากการกอสราง ท่ีมันสามารถ นําไปใชประโยชนกับทองท่ีอ่ืนๆได   
 เชน อบต.วังหวา สามารถใชทอท่ีขุดไปแลว สามารถไป วางทอไดอีก และ โรงเรียนสามารถ    
 นําตัวหนอนไปใชปรับปรุงภูมิทัศนได ขอขอบคุณทาง อบจ.คะ        

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายเสรี  สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ครับ                            
ส.อบจ.เขต ๘ ผมนาย เสรี  สุวรรณวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๘                
อ.เมือระยอง   อําเภอเมือง ระยอง   ผมขออนุญา ตสอบถามเพียงครั้งเดียวนะครับ  เรื่องแรก ในเรื่องของ     
 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ท่ีจะเกิดข้ึนในเร็ววันนี้  เห็นดวยนะครับในเรื่อง   
 ของการทํางานอยางฉับไว จะไดตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนไดอยางรวดเร็ว                 
 แตอยางไรก็ดี ประโยชนสูงสุดของเงินงบประมาณของเรา นั่นคือโครงการท่ีสะทอน       
 ความตองการของพ่ีนองประชาชนใหมากท่ีสุด  เชื่อวาทานนายกอบจ .คงเตรียมโครงการไว
 เยอะมากมาย  แตโครงการท่ีพ่ีนองเราเดือดรอนสูงสุด  อยากใหคิดมาเปนลําดับตนๆ  
 โดยเฉพาะเรื่องท่ีอยากฝากไวสั ก 2 เรื่อง  เรื่องแรก เรื่องของน้ําทวม ในรอบอาทิตยท่ีผานมา                     
 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาเมืองระยองของเราเกิดโดนพายุ และพ้ืนท่ีไมวาอําเภอเมืองหรือ
 อําเภอแกลงเกิดปญหาน้ําทวมเสียจนประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางมาก  ในท่ีนี้               
 ผมขอหยิบยกปญหาในเขตอําเภอเมืองในพ้ืนท่ีใกลกับถ่ินท่ีอยูของผม  พ้ืนท่ีน้ําทวมจาก   
 ตําบลทับมา ตําบลเนินพระ และกินพ้ืนท่ีบางสวนของเทศบาลนครระยองกับตําบลเชิงเนิน                    
 สิ่งเหลานี้ตอนเกิดน้ําทวม  เรา อบจ .ในฐานะองคกรใหญ  ผมอยากจะฝากทานประ ธานสภาฯ 
 ไปยังฝายบริหารวาในอนาคตเปนไปไดหรือไมท่ีเราจะรวมกับทองถ่ินเล็กๆเหลานี้ ในการ   
 บูรณาการปญหารวมกัน  เพราะตอนนี้ก็ตางคนตางแกปญหานะครับ เต็มท่ีก็แคสะทอน               
 ความตองการเบื้องตนเทานั้นครับ  เชน กระสอบทราย หรืออาหาร  ไดแค ชวงระยะสั้นๆ    
 ตองชมเชยผูบริหารของเทศบาลตําบลทับมา , เทศบาลตําบลเนินพระ ,  เทศบาลนครระยอง   
 นะครับ ซ่ึง ดูแลใน เขต พ้ืนท่ีของเขา ท่ีเราสัมผัสดูจริงๆแลวก็ไดแคระยะสั้นๆ                            
 มีปญหาเกิดแลวถึงแก  ผมยังคิดวาในอนาคตบานเมืองระยองของเราท่ีเปนเมืองอุตสาหกรรม 
 ท่ีคอนขางเจริญ  เรามีปญหาในเรื่องของการวางผังเมืองอยางมาก  เนื่องจากการสราง               
 รุกล้ําคลองก็ดี อยางท่ีทานนายก อบจ .ไดลงสื่อวาใหใชมาตรา 44  ในการแกไขปญหา                 
 ซ่ึงความคิดผมเห็นดวยครับ  แตขาดเจาภาพครับ ฝากเรียน 1 เรื่อง  อยากจะใหมีการประชุม
 รวมกัน ในการแกไขปญหา  อยากให อบจ .ท่ีเปนพ่ีใหญ  เปนแมงาน ผมเชื่อวา  
 

ดวยความสามารถ... 
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                    ดวยความสามารถของทานนายก อบจ. ทานทําได  นี่คือเรื่องแรก  เรื่องท่ีสองคือเรื่องกลองวงจรปด   
 คือสังเกตวาเมืองระยองของเรา ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีเศรษฐกิจคอนขางเยอะ เราเจอปญหา 
 คอนขางมาก เชน  1. น้ําทวม  2. ปญหาโรงงานระเบิด 3. อาชญากรรม  4. การจราจรติดขัด  
 แตสิ่งท่ีเราขาดจริงๆคือการจัดระบบฐานขอมูลพวกนี้มาอยูในวงจรปด  ซ่ึงเปนหองปฏิบัติการเฉพาะ  
 ซ่ึงตอนนี้ผม กลับมองเราในฐานะท่ีเราเปนอบจ . เราเปนอง คกรท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัด          
 เราคงคอยอะไรไมไดแลว  ตอไปเราคงต องมีสิ่งเหลานี้ไวแกไขปญหา น้ําทวมท่ีผานมา                   
 ผมสังเกตจากในโลกโซเชียลมี การถามขอมูล เต็ม ไปหมดนะครั บ ในบางจุดท่ีเรือหรือรถ
 เขาไปไมถึง  เขาไมสามารถตอบไดเลยวาปญหาคืออะไร  แลวเรายังมีปญหาในเรื่อง                      
 ของการจราจรแออัด  เนื่องจากประชาชนสับสนในเรื่องขอมูล  คิดในแงท่ีดี ปญหาน้ําทวม               
 ยังไมแรงมากนะครับ  คิดกันในอนาคตถาโรงงานระเบิดพรอมกันหลายๆโรง  เราไมมีสิทธิ์ไปดู 
 ในแหลงขอมูลเหลานี้เลย  สิ่งท่ีเราจะอาศัยไดคือเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับ   2-3 ประเด็น                 
 ท่ีฝากทางฝายบริหาร  สักวัน ถามีโอกาสไ ดทําหรือ มีโอกาสไดคิดเรื่อง เหลานี้ ก็นาจะเปน 
 ประโยชนสูงสุดกับพ่ีนองประชาชน ขออนุญาตฝากดวยครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียน  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ครับ                                   
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ประเด็นแรกก็คืองบประมาณ
  รายจายเพ่ิมเติม  ผมจะทําถนนถายโอนท้ังหมด  และจะเลือกถนนท่ีมีประชาชนใชมากท่ีสุด 
  เสียหายมากท่ีสุด มีอยูหลายเสน ก็คงไดไมมากนะครับ  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
  อบจ.มีแบบเรียบรอยแลว รองบประมาณจัดสรร  เรื่องท่ีทานสมาชิกสภาฯเปนหวง เรื่องน้ําทวม     
  ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  วาวันนี้ ทางจังหวัดใหผมไป    
  แถลงขาวตามนโยบายรัฐบาลวาผลงานจังหวัดระยองมีอะไรบาง ผมนําเรียนทานผูวาฯเก่ีย วกับ
  ผลงานขององคการบริหารส วนจังหวัด  วา มีอะไรบางท่ีเราทํา เริ่มตั้งแตเรื่องการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ เวลานี้เด็กลน เต็ม  จะมีเด็กเปนหม่ืนคนในอนาคต ผลงาน  
  การศึกษา ออกแบบอบจ . โรงเรียนมัธยมตากสิน ฯ  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฯ                       
  เรียนสองภาษาคูขนาน  แกปญหาเรื่องการศึกษา  มีระบบ มีผลการศึกษารองรับ                             
  เรื่องศูนยกําจัดขยะครบวงจร  เปนตนแบบของประเทศเสียดวยซํ้า ถาเรารวมมือกันเดินหนา 
  ทําเสร็จภายในไมเกินสองป  มีโรงไฟฟาใชจากขยะ และสุดทายท่ีทานเปนหวงคือเรื่องน้ําทวม 
  ถามวาทําไมผมถึงใหสัมภาษณครับ  น้ําทวมไมไดเพ่ิงมาทวมปนี้นะครับทานสมาชิกสภาฯ                
  ผูทรงเกียรติ มันทวมทุกปหรือทวมปเวนป  เราเองมีความรูดานการแกไขปญหาน้ําทวม                 
  หรือเปลา เราไมมีแตเราศึกษาไวท้ังระบบอยางยั่งยืนวาแกไขอยางไรนะครับ น้ําทวมในจังหวัด
  ระยอง   ผมเรียนวามีการวางแผนไวพอสมควรมีแบงงานกันชัดเจน  จะเห็นวา                         
  ทางนิคมอุตสาหกรรมเขามาทําผลการศึกษาเรา เขามาตั้งโรงสูบน้ําท่ีสุดทางรัก เขาก็มาสูบน้ํา 
  ถึงเวลาแจงเขาไปวา น้ําทวมเขาก็สูบน้ําไปคลองน้ําหู  ผันน้ําออกลงทะเล  ขุดลอกคลอง                 
  ก็ขุด  เราไดเงินจากรัฐบาลมาสรางประตูบานน้ําหกสิบลานบาทมาสรางเสร็จแลว ชลประทาน
  ปนี้ไดเงินอีก 160 ลานบาทมาสรางโรงสูบน้ําปลายทางคลองทับมาไดแลว อยูใน e-planning 
  ของเขา มีคนมาประมูลแลว  องคการบริหารสวนจังหวัดกับ อีสวอเตอร  จับมือกันทําแกมลิง
  ทับมาเก็บน้ําไดยี่สิบลานลูกบาศกลิตร  โรงสูบน้ํากําลังสรางจะเสร็จ  อันนี้คือยั่ งยืนท่ีแก     
  แผนใครครับ เงินใครครับ อบจ .ท้ังนั้น  แตจะใหเราไปเก็บขยะท่ีหมูบานเราทําได  

 
วันนี้เราประชุม... 
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               วันนี้เราประชุม  สามวันท่ีทานพูดไมไดหยุดเลยครับ  เม่ือวานประชุมเพ่ือ big Cleaning day
  ขยะท้ังหมดตองไปท้ิงท่ีศูนยขยะเราเปดรับ Open เลย  บานไหน เก็บขยะมาก็วิ่งไป
  ลงบอขยะของ อบจ . เลย รถน้ํา เครื่องจักรท้ังหมดท่ีเรามี  ยกเ วน เครื่องสูบน้ํา              
  ซ่ึงผมได บอก กอง ชางวา ให ไปถ ายรูปเครื่องสูบน้ําของชลประทาน  วาเขาติดตั้ง               
  แบบไหน ระบบเขาเปนอยางไร เราควรจะมีสักก่ีตัว  เราตองมีความคลองตัวนะครับ ลอเลื่อน
  หรือสายล ากจูง  เลี๊ยบยกหรือเวลาน้ําทวม เขาขอยืมมาก็ ตองใหยืม เชน สํานักทอน เวลา      
  น้ําทวมขอเครื่องจักร เครื่องมือเรา ทุงควายกิน อําเภอแกลง  ขอเราหมด ท้ังจังหวัดระยอง    
  เราจะมีความพรอมขนาดไหน  อยูท่ีเราประเมินสถานการณวาถาแบบยั่งยืน แกไข มีระบบ
  แผนชัดเจนเราทํา  แตถามีแบบท่ีวานี่เครื่องสูบน้ํา มีก่ีเครื่อง คาซอม คาน้ํามัน  คนท่ีจะตองใช
  อีกมากมายท่ีเปนปญหาตามมา  เพราะฉะนั้นผมเรียนวาสิ่งเหลานี้เราทําไวหมดแลว รวมท้ัง
  เรื่องกลองวงจร ปด ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผมพูด กับทานผูวาราชการจังหวัด
  ระยอง มา  5 คนแลว  ผมบอกวาทานตองศึกษา มา ประชุม ก .ตร . เม่ือวานปญหาเพียบ      
  เรื่องกลองท้ังจังหวัดระยอง แตเรามีคนคอยตรวจสอบเรา ถาเราคิดวาทํากลองวงจรปด       
  ท้ังจังหวัดระยอง จุดสําคัญ ๑. อํานาจหนาท่ีเรา ใชหรือไม   ๒. คนใชคือ ตํารวจ กลอง อบจ .
  ท่ีทําไวใช  ดูได แคการจราจรวิ่งผานไปผาน มา เวลาจะจับผูราย ซูมไปท่ีทะเบียน รถไมได     
  ตองเปนอีกสเปค ตองมีความถ่ีสูงข้ึนอีก  ทานประธานสภาฯ ครับ ถา อบจ .คิดวาจะ        
  ติดกลอง  เรามีผูเชี่ยวชาญ ไหมครับ จังหวัด ผูการ ตองเปนคนเริ่ม  ทานจะใช อยางไร               
  เรายังไมรูเลย  ใชแบบไหนท่ีทานบอก แตพอเราติดไปแลวเสียหาย ใชไมได ดูไมเห็น กลองเสีย 
  ตองซอม ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ตองนึกวา ของมันมีเสีย เสียแลว
  ทําอยางไร มันไมใชเรื่องงาย  ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองดําเนินการ คน ท่ีดําเนินการ
  เรื่องนี้ คือจังหวัด คนใชคือตํารวจ คุณเขียนมา คุณบอกมา  จางมหาวิทยาลัยก็ไดศึกษามา    
  จะใชแบบไหน ความถ่ีเทาไหร แลวเขียนเหตุผลความจําเปนมา  เราตองยอมรับวาทุกวันนี้   
  ท่ีตํารวจจับผูรายไดหรืออะไร  ท้ังหลายท้ังปวงจากกลองวงจรปดท้ังนั้น ผมก็อยากมี ผมอยาก
  ให คนระยอง  เวลา มีเหตุดูกลอง อบจ . เห็นทะเบียนรถ เห็นคนขับ เห็นหมดเลย  
    อยากทําครับ แตวาเราทําไมไดเราสนับสนุนงบประมาณได ผมบอกแลวยินดีเลย ขอใหจังหวัด
  เขียนมาแลวมาขอเงินเรา ขอเงินภาคอ่ืน ภาคอุตสาหกรรม ขอเงินกองทุนไฟฟา กองทุนไฟฟา
  ผมขอเรื่องนี้มาอยางวาแหละครับ ผูวาฯ 5 ทานยายไปแลว  จนกระท่ังพูดเม่ือวานนี้ ท่ีประชุม 
  ก.ตร. เอาละถาท่ีอ่ืนเขาไมให อบจ.จะพยายามใหปละ 20 ลาน 10 ลาน คอยๆทําไป  เพราะ
  มีปญหาวาถาให หนวยงานอ่ืนทํา  เวลาเสียก็ไมมีงบประมาณไปซอม ไปเปลี่ยน สุดทายก็
  ใชไมไดอีก  เพราะฉะนั้นทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ  เรื่องนี้ขอบคุณท่ีทานชวยเราคิด  
  แตวา เรา เปนแคผูสนับสนุนและคิดวาโครงการนี้เปนประโยชน  หลายอยางเราเปนผูเริ่ม  
  เพราะเรา เปน คนระยองครับ  เรา อยูระยองครับ น้ําทวมก็โทรศัพทตลอดวันครับ
  เพราะฉะนั้นอะไร ท่ีเราทําได เราก็ทําให  ผมเรียนทานประธานสภาฯวาขอบคุณ ทุกทาน        
  ท่ีชวยเรา ชวยฝายบริหาร ในการผานงบประมาณก็ดี ผมศึกษามาหมดแลวครับ ผมเรียน     
  เลยครับวาจังหวัดท่ีมีปญหา เชน อุบลราชธานี สมุทรปราการ ผมศึกษาละเอียดเลย เขาเกิด
  ปญหาอะไรข้ึน โดยเฉพาะจั งหวัดระยอง ทานประธานสภาฯ ครับ ทหาร   สตง .ยิ่งมอง 
  นายก อบจ. ประธานสภาฯ พ่ีนองกัน  สมาชิกสภาฯ ถาไมคอยอภิปราย  ผมไมคอยมีความสุข  
  ถาทานไมเขาใจอะไร ทานอภิปรายถามเลยครับ  ผมพรอมเจาหนาท่ีทุกคนพรอมท่ีจะตอบ 
 
 

ไมใชเรา... 
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    ไมใชเรามีโครงการงุบงิบผานกันไปแบบรูกันท้ังสภาฯ ท้ังฝายบริหาร ไมเอาครับ วันนี้ไมถูกตอง 
  พรุงนี้ มะรืนนี้ เราก็ตายกันท้ังสภาฯ เสร็จแลวเขาวาก็มองการเมืองแย สภาฯ แบบนี้ไมเอาครับ  
  เพราะฉะนั้นผมเรียนวาท่ีเราทํางานตองแกปญหา ความเดือดรอนของประชาชนใหได        
  และตองโปรงใส ตองชัดเจน นโยบายรัฐบาลเราก็ตองนํา มาทําแนวทาง ขอใหสมาชิกสภาฯ    
  ผูทรงเกียรติ  อยาเกรงใจ ทานประธานสภาฯ ทานก็ทําหนาท่ีของทาน อยางเต็มท่ี  เพ่ือให     
  เขามองเราวาเราไมใชสภาฯพ่ี สภาฯนอง สภาฯ พวกพอง โครงกา รอะไร ก็ผานงายๆ ไมก่ี นาที
  ก็จบ อยางนี้  นี่คือสิ่งท่ีเราเห็นมาจากท่ีอ่ืนแลว  เราก็เปนหวงวาเขาจะมอง เราแบบนี้   
  เพราะฉะนั้นท่ี ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  อภิปราย ผมขอบคุณมาก ไมเขาใจ อะไร      
  ทานเปดไปทีละหนาก็ได  ไมเขาใจทานถามเลย ผมก็บอกวาใหฝายบริหาร สวนราชกา รทุกคน
  เตรียมคําตอบไวให ชัดเจนวา  เหตุผลหลักการเปนอยางไร ขอบคุณทานประธานสภาฯ
  และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ                    

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   ทานนายก อบจ . ทานก็คิดเหมือนผมนะครับ  ใหส มาชิกสภาฯ ไดอภิปราย ไมวา           

จะเรื่องงบประมาณหรือทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความเดือดรอนของชาวบาน ก็อยากใหทาน
มานําเสนอในท่ีประชุม มาปรึกษาหารือกันนะครับ  เม่ือเห็นทานทํา งาน โดยตรวจสอบอยางนี้
ผมก็ดีใจ ในเม่ือผมถามทานไปแลว ทานไมมีอะไรจะอภิปราย  ผมก็ตองวาไปตามข้ันตอนนะครับ 

   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร ครับ 

นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ครับ                            
ส.อบจ.เขต 2 ผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๒                
อ.แกลง  อําเภอ แกลง ขอนําเรียนในเรื่องผลประโยชนของพ่ีนองประชาชน  เรื่องนี้ผมเคยหารือกับ
  ทานรองปลัด อบจ . สมัยท่ีทานเปน ผอ .กองชาง  ถนนท่ีเราเคยไปทําไวมันทรุด คือยุบไปเลย 
  ฝากทานประธานสภาฯ ถึงทานผูบริหาร และก็เรียนทานผูมีสวนเก่ียวของใหชวยแกไขเพราะวา 
  บอยครั้งท่ีรถจักรยานยนตผานเกิดลม  แตในปจจุบันนี่ยังไมถึงแกชีวิต  ถาถึงแกชีวิตเขาก็จะ
  ตําหนิทาง อบจ.เราครับวา ทําแลวเกิดปญหา ซ่ึงเสนนี้เม่ือกอนเปนถนนท่ีลําบากและผูบริหาร
  ก็จัดสรรงบประมาณไปแอสฟล ทติกคอนกรีต แตผมคิดวานาจะมาจากการวางระบบทอ       
  ชวงนั้นนาจะเปนชวงหนาฝนอาจจะยุบได  เสนถนนนี้อยูเชื่อมรอยตอ ระหวาง เขตอําเภอ
  เมืองกับ อําเภอแกลง เปนเขต พ้ืนท่ีทานประธ านสภาฯ คนเกา ก็ติดกับ เขตพ้ืนท่ีผม            
  ตรงสี่แยกแกลง เขตอําเภอเมืองพอดี ซ่ึงตอนนี้ถนนยุบมาก ถาเปนไปไดฝายบริหาร                 
  จะกรุณาจัดสรรงบประมาณติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร ใหดวยครับ ฝากทานประธานสภาฯ      
  ถึงทานผูบริหาร  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เปนเรื่องฝากทานผูบริหารไดยินชัดเจนแลวนะครับ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
   ถาไมมี  ผมขอปดประชุม   ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือ

สรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวม มือรวมใจในการดําเนินกิจการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ิน
ของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข  ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา   
ทุกประการ     

 
  เลิกประชุม... 
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เลิกประชุม  เวลา  16.10 น.   

    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 


